



Title :	ปีที่ 14 ฉบับที่ 5055 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 • 10 บาท •
Subject Heading 1 :	คม.ชัด.ลึก STRONGER TOGETHER
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	จันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557. หน้า 1, 15

จีเล็กสอบ'ยูเน็ต' สกอ.ผสมโรงต้น ทำต้นสังกัดเสียชื่อ

สกอ.จี สมศ.ยกเลิกสอบ "ยูเน็ต" หลัง
องค์กร นศ.คัดค้าน เนะใช้วิธีอื่นประเมิน
ผลแทน บอร์ด สมศ.เร่งถก สถานีสิต
เกษตรฯ ไม่เอาด้วย **อ่านต่อหน้า 15**

ยูเน็ต

ความคืบหน้ากรณี สทศ.ผลักดันเรื่องการ
สอบยูเน็ต (U-NET) ในระดับอุดมศึกษา แต่
องค์กรนิสิต นักศึกษา กว่า 27 สถาบันแสดง
ท่าทีไม่เห็นด้วยนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ออกมาแสดงความไม่เห็น
ด้วยกรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) จะให้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต ในปีการศึกษา
2557 ว่า รู้สึกกังวลใจที่ สทศ.จะให้นักศึกษาทั้ง
ปริญญาตรี โท และเอก สอบยูเน็ต จึงอยากให้
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ถอดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือที่คิวเอฟ ออก
จากตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ
4 เพื่อจะได้ไม่ต้องสร้างการสอบยูเน็ตขึ้นมา
ว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดการศึกษา

มีมาตรฐานตามกรอบที่คิวเอฟ หรือไม่
ทั้งนี้ ระบบที่คิวเอฟพัฒนาขึ้นโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใช้
สำหรับงานประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
อุดมศึกษา โดยที่คิวเอฟของแต่ละสาขาวิชาจะ
กำหนดเป็นแนวทางไว้ว่าบัณฑิตจะต้องมีความ
รู้ความสามารถอย่างไรใน 5 ด้าน คือ 1.ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ทักษะ
ทางเชาวน์ปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ สมศ.ได้
ยกเว้นกรอบการประเมินรอบ 4 และนำที่คิว
เอฟมาเป็น 1 ใน 9 ตัวชี้วัดด้วย แทนที่ สมศ.
จะหยิบผลการประเมินภายในตามกรอบที่คิว
เอฟของมหาวิทยาลัยไปใช้เลย ซึ่ง สมศ.อาจ
ไม่มั่นใจในข้อมูลดังกล่าวจึงให้ สทศ.จัดทำแบบ
ทดสอบเพื่อวัดที่คิวเอฟเอง ซึ่งก็คือข้อสอบยูเน็ต
อย่างไรก็ตาม สกอ.ได้แย้ง สมศ.ไปหลาย
ครั้งว่า กรอบที่กำหนดเหมาะสำหรับใช้ประกัน
คุณภาพภายใน แต่ไม่เหมาะสำหรับการประกัน
คุณภาพภายนอก อีกทั้งการประเมินภาพตาม
กรอบที่คิวเอฟ ก็มีวิธีได้ข้อมูลหลากหลาย ไม่
จำเป็นต้องได้ข้อมูลจากการทดสอบอย่างเดียว
อาจขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหรือสุ่มเช็คข้อมูล
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลที่มหาวิทยาลัย
ส่งให้ ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่า ไม่สร้างภาระให้เด็กและ
ครูดด้วย

“การนำแบบทดสอบมาวัดความรู้ความ
สามารถของบัณฑิตทุกสาขาวิชาอาจเกิดปัญหา
ได้ เพราะแต่ละสาขาวิชามีระดับความสามารถ
ในด้านต่างๆ ไม่เท่ากัน ล่าสุดเมื่อ 17 เมษายน
ก็ได้ทักท้วงไปอีกครั้ง อยากให้ไปลองหาตัว
ประเทศอื่นทั่วโลกมีประเทศใดบ้างที่สอบยูเน็ต
หลายประเทศก็ไม่มี ดังนั้น สกอ.จะทักท้วงไป
อีกครั้ง โดยเฉพาะการเรียนในระดับปริญญา
โทและเอก ซึ่งมีการทำวิทยานิพนธ์ก่อนจบ มี
การสอบคอมพิวเตอร์ที่เปรียบเสมือนระบบ
ประกันคุณภาพอย่างเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยอยู่
แล้ว แต่กลับให้ผู้เรียนต้องมาสอบข้อสอบทั่วไป
อย่างยูเน็ตอีก ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์แค่
ไหน” นายทศพร กล่าว และว่า แม้ สทศ.จะ
ยืนยันว่าไม่ได้บังคับให้นักศึกษาสอบยูเน็ต แต่
ถ้ายูเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของการวัดที่คิวเอฟ กลาย
เป็นตัวบ่งชี้การประเมินภายนอกของ สมศ.
แล้ว ในที่สุดยูเน็ตก็จะกลายเป็นภาคบังคับ
มหาวิทยาลัยทุกแห่งก็จะจัดให้นักศึกษาสอบ
เพราะห่วงเรื่องการประเมินภายนอก